

Số: *1244* /UBND-QLĐT
V/v thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt
hàng ngày phát sinh trên địa bàn thị xã
Bỉm Sơn của Công ty CP KTMT Giang San.

Bỉm Sơn, ngày 27 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh tế Môi trường Giang San.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được Văn bản số 09/BC-GS ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Công ty Cổ phần Kinh tế Môi trường Giang San, đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn cho phép công ty Cổ phần KTMT Giang San được phép đốt rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày tại 03 lò đốt mới được lắp dựng tại bãi rác Núi Voi, thị xã Bỉm Sơn.

Sau khi xem xét, UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Thực hiện hợp đồng số 23/2018/MTGS-TXBS ngày 30/3/2018 về việc xử lý rác thải phát sinh hàng ngày giữa UBND thị xã Bỉm Sơn với Công ty cổ phần Kinh tế Môi trường Giang San, UBND thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện việc giao nhận rác thải hàng ngày để bên B xử lý theo phương thức được hai (02) bên thống nhất tại biên bản ngày 07/5/2018, với vị trí giao nhận rác tại nhà máy xử lý rác thải, có nhật ký giao nhận từng xe và tất cả các xe rác ra vào nhà máy đều qua cân điện tử. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần kinh tế Môi trường Giang San, tổng công suất của 03 lò đốt trong nhà máy xử lý là 70 tấn/ngày là đảm bảo đốt hết lượng rác phát sinh hàng ngày tại thị xã Bỉm Sơn (trung bình 50 tấn/ngày), tuy nhiên thực tế trong thời gian qua công ty mới chỉ đốt được 70% khối lượng rác phát sinh hàng ngày mà UBND thị xã Bỉm Sơn giao.

2. Hiện nay, tại bãi rác núi Voi công ty Công ty Cổ phần kinh tế Môi trường Giang San đang thực hiện đốt rác thải tồn đọng theo hợp đồng số 06/2017/HĐ-XD ngày 26/9/2017 với Sở Tài nguyên và Môi trường, tiến độ chậm, lượng rác còn tồn đọng nhiều, chưa có vị trí đảm bảo để tập kết rác mới không lẫn với rác cũ. Mặt khác, tại khu vực này chưa lắp đặt trạm cân, chưa có camera giám sát để thực hiện công tác giao nhận rác phát sinh hàng ngày, cũng như công tác kiểm tra nghiệm thu việc thực hiện của Công ty.

Từ những lý do trên, đề nghị được đốt rác thải sinh hoạt tại các 03 lò đốt tại khu vực bãi rác (với công suất theo báo cáo là 450 tấn/ngày) là không phù hợp và không đủ điều kiện để giám sát, nghiệm thu việc thực hiện hợp đồng số 23/2018/MTGS-TXBS ngày 30/3/2018. Vì vậy UBND thị xã Bỉm Sơn yêu cầu Công ty Cổ phần Kinh tế Môi trường Giang San tiếp tục thực hiện đốt rác thải

sinh hoạt hàng ngày theo phương thức được hai (02) bên thống nhất tại biên bản ngày 07/5/2018, yêu cầu vận hành hết công suất các lò đốt (70 tấn/ngày) để xử lý không để rác thải tồn đọng như thời gian qua và lắp bổ sung camera tại khu vực trạm cân để phục vụ công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện giao nhận rác.

Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến đề Công ty Cổ phần Kinh tế Môi trường Giang Sơn biết và tiếp tục thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phòng: TNMT, TCKH;
- Lưu: QLĐT, VT.



Tổng Thanh Bình